



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันอังคารที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 7

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## สนองตั้งสถาบันกลางผลิตครู

++ “มศว” เน้นคัดมหา’ลัยที่ตั้งใจ-สังคมยอมรับ

ตามที่นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ได้เสนอให้มีการจัดตั้งสถาบันผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก หรืออาจปรับบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ให้กลับมาทำหน้าที่วิทยาลัยครู เช่นในในอดีต แต่ยังคงสถานะมหาวิทยาลัยเช่นเดิมนั้น ล่าสุดนายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยถึงแนวคิดนี้ว่า หากมองโดยภาพรวมก็น่าสนับสนุน แต่ไม่ควรจะห้ามมหาวิทยาลัยใด มหาวิทยาลัยหนึ่งรับผิดชอบ เพราะถือเป็นการจำกัดมากเกินไป ควรจัดตั้งเป็นสถาบันกลาง และรวบรวม มหาวิทยาลัยที่สนใจในการผลิตครูมีลักษณะเฉพาะในการผลิตเป็นที่ยอมรับของสังคม ได้เข้ามาวางแผนและทำงานร่วมกัน ที่สำคัญควรพิจารณาผลงานของแต่ละสถาบันการศึกษา ดำเนินการเรียนการสอนสายครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ มีผลงานและสังคมให้การยอมรับเป็นหลัก

“ที่ผ่านมาหลายสถาบันที่ไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องการผลิตครู แม้เราจะมีหลักสูตรครู 5 ปีที่เชื่อว่าจะสามารถหาเด็กที่มีความสนใจอยากเรียนครู ตั้งใจเรียนและเอาจริงเอาจังที่จะเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพนี้ก็ตาม บางสถาบันการศึกษา ยังไม่ได้จัดหลักสูตรแนวใหม่เพื่อให้ครู 5 ปีมีความเข้มแข็ง แต่ยังคงสอนแบบเดิมๆ อย่างที่เคยทำกันมา อย่างไรก็ตาม มศว จะได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ผลิตครูที่มีคุณภาพจากรัฐบาลหรือไม่นั้น เราไม่สนใจสิ่งที่เราตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องก็คือ จะทำการผลิตครูที่ดีมีคุณภาพสนองต่อระบบการศึกษาและให้สังคมยอมรับต่อไป เพราะภูมิหลัง มศว เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษามาก่อน ทั้งนี้เรา ก็ไม่เคยลืมรากเหง้าของเราเอง ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เราจะเปิดสหวิทยาการต่างๆ มากขึ้นก็ตาม แต่เราก็ไม่เคยทอดทิ้งการผลิตครูเลย ขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการในเรื่องนี้อย่าง เข้มแข็งมากขึ้น” อธิการบดี มศว กล่าวและว่า

อย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ คาดว่า รมว.ศึกษาอาจจะมองเป็น 2 กรอบใหญ่ คือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด มาเปิดการเรียนการสอนและผลิตครู เหมือนเช่นในอดีต ซึ่งก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้อย่าลืมว่าคงจะต้องใช้เวลายาวทีเดียวกว่าจะเห็นผล ส่วนอีกกรอบอาจจะมองมหาวิทยาลัยเก่า ที่ทำการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์และเป็นที่ยอมรับจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มศว หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสถาบันอื่นๆ ได้มาร่วมคิดในเรื่องเหล่านี้ด้วย